

รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๖ ระดับดีมาก
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

โรงพยาบาลบางบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท - ชื่อตำแหน่ง		
		ชื่อตำแหน่ง ในการบริหารงาน	ประเภทตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง
1	นางสาวอารีวรรณ รักแดง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
2	นางสาวพิมพ์ชนก ประวัง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
3	นางสาวดาวเรือง จงดี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
4	นางสาวณภัทร์ พรหมใหม่	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
5	นางเรณู แจ้จอรุณ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
6	นางรุ่งเพชร สุวรรณเคน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
7	นางสาวปณัสวรรณ รุ่งเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
8	นางสาวสุภาภรณ์ เงินฉาย	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
9	นางสาวนิสรา เนตรจันทร์	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
10	นางสาวเมธิณี คำไป	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
11	นางสาวชุตีวรรณ คงเทพ	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
12	นางสาวรัชนิวรรณ มันทาดิลก	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
13	นางนัตยา พันธุ์บุญรัตน์	นักเทคนิคการแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
14	นางน้ำฝน พงษ์พานิชย์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
15	นางสาวอุษณีย์ วิษณุจรกุล	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
16	นางเอี่ยมพร สุตะรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
17	นางปฎิมาพร สนิทบุรุษ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
18	นางสาวจิตสุภา ภูวงษา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
19	นางสาวจรรยา โคถวิน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
20	นางสาวอังคณา ประยูรคำ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
21	นางสาวตะวัน นามโนรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
22	นางสาวกนกพร กลิ่นโสภณ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
23	นางสาวชุติกัญจน์ แววงค์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
24	นางพจมาน โทโคตร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
25	นางชุตินา แสนภูมิ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
26	นางสาวศรียรัตน์ จันทะศิลา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
27	นางชลธิชา โชติมัน	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
28	นางสาวประนอม พุทธิวีระ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
29	นางสาวชลธร สอนอ่า	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
30	นางกัลยาณี แสงจันทร์เรือง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
31	นางพิมพ์วรา อินทร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ

32	นางสาวภทรี พัดเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
33	นางสาวเกศลินี ศรีสุระ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
34	นางสาวขวัญเรือน เกตุสุขำ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
35	นางสาวณัฐรดา เขียวอุไร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
36	นางสาวสาวิตรี บุญเลิศ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
37	นางสาวสุพัตรา กองงาม	นักรังสีการแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
38	นางสาวสุกฤตา ทองชัย	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
39	นางสาวกัญญกานต์ คำไป	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ชำนาญการ
40	นางสาวธัญญภัทร์ พากักดี	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ปฏิบัติการ
41	นางสาวบัวสด จิตเพ็ง	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ปฏิบัติการ
42	นางสาวเมธาสิณี สิงห์ธนะ	นักกายภาพบำบัด	วิชาการ	ปฏิบัติการ
43	นายวสุ กอบสุขวโรชา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
44	นางสาววาสนา พุ่มพวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
45	นายวรวิฑูมี มีวงศ์ธรรม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
46	นางสาวปาริชาติ ชูชาติเชิดวงศ์	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
47	นางสาวกนกจันทร์ อธิศักดิ์ชานน	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
48	นายชินพัฒน์ นาคสุวรรณ	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
49	นายนำวงศ์ เทพศิริสุนทร	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
50	นางสาววรกมล ทองสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
51	นางสาวกชัญญ์ นันทนา	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
52	นางสาวปิ่นณรัตน์ วรเมธศิริพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
53	นางสาวอรพรรณ ค่อมสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
54	นางสาวรัชนีกร เถลิงพรพัฒน์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
55	นายอิทธิกร แซ่ลื้อ	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
56	นางสาวนัชชา ภูระหงษ์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
57	นางสาวพรพรรณ ก่อเกียรติ	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
58	นางสาวนริศรา จิตรเที่ยง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
59	นางสาวชุลีพร เผ่านิมมงคล	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ
60	นางวีรวรรณ โรจนวานิช	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
61	นางสาววรรณวลัย วิทยสิริไพบูลย์	ทันตแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
62	นางสาวธนกร ไตรธเนตธา	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
63	นางปารมี อยุธยา	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
64	นายไกรศรี งามสม	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ
65	นายณัฐชนก โจรจน์ปิตพิงศกร	นายแพทย์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
66	นายภาคภูมิ พรชัยพลทวี	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
67	นางจุฬารณณ์ ภาพวิจิตรศิลป์	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
68	นางสาวสุภารัตน์ หะรังษี	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
69	นางสาววารินทร์ หุ้มนวิสัย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
70	นางสาวสุนิษดา กลิ่นเรือง	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ

71	นางสาวพิริยา ธนเพิ่มพูน	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
72	นางสาวกัญญาณัช หอมคำ	เภสัชกร	วิชาการ	ปฏิบัติการ
73	นางสาวณัฐตะวัน คงโฉลง	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
74	นางสาวหนึ่งฤทัย ผงทอง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
75	นายพงษ์พัฒน์ ดีสงคราม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
76	นางตรีตาภรณ์ ปิ่นมณี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
77	นางธนพร พันธุ์กสิกร	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
78	นางสาวศิรินทรา รอมลี	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
79	นางสาวลลภาภา รัตนประยูร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
80	นางกัญญา พูแดง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ทั่วไป	ชำนาญงาน
81	นางสาววรรรณ พยัฆกุล	เภสัชกร	วิชาการ	ชำนาญการ
82	นางสาวสุภางค์ หัวเมืองวิเชียร	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน
83	นางสาวปรารธนา เนตรศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
84	นางสาวเพ็ญสุดา หาญสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
85	นางสาวพิชามณูช บุษุตตา	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
86	นางจำเนียร อิ่มใจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
87	นายทรงศิริ ชูติธรรมวุฒิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วิชาการ	ปฏิบัติการ
88	นางอดิยา ชื่นบาน	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
89	นายประกาศิต ศรีวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ทั่วไป	ชำนาญงาน
90	นางสุพิน คลังบุรี	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
91	นายไพฑูรย์ ดวงตะวัน	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
92	นางสาวภคพร แสนทวิสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
93	นางสาวภัทรา สนวนวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
94	นางสาวกุลธิดา ราช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
95	นางสาวสุพรรณิ สมี่ราย	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปฏิบัติการ
96	นางสาวปราณี งามขำ	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
97	นางสาวอรณิชา ประชุมเกษร	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
98	นางสาวสุทธิดา อิ่มละเอียด	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ปฏิบัติการ
99	นางอารมณั โตรุ่ง	พยาบาลวิชาชีพ	วิชาการ	ชำนาญการ
100	นางสาวณัฐสิมา มณีรัตน์	นักจิตวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ
101	นายชยพล ตรีจรศักดิ์	นายแพทย์	วิชาการ	ชำนาญการ